

เปิดตัวอาชีพใหม่ “รัน” อย่างเป็นทางการใน Black Desert เซิร์ฟเวอร์ไทย



สิ้นสุดการรอคอยสำหรับนักผจญภัยที่ปรารถนาจะล่องลอยไปในสายลมและสยบศัตรูด้วยความพลั่วไหวดังเริงระบำ เพราะ Pearl Abyss ได้เปิดตัวอาชีพใหม่ “รัน” หนึ่งในอาชีพที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นใน Black Desert เซิร์ฟเวอร์ไทยแล้ววันนี้

“รัน” มาจากอาณาจักรฝั่งตะวันออกและมีรูปแบบการต่อสู้ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในโลกของ Black Desert เธอใช้ลูกตุ้มขวานซึ่งเชื่อมกับกระบี่ด้วยผ้ายาว เป็นการผสมผสานความสง่างามของการรำดาบเข้ากับความเร็วและรุนแรงในการกำจัดศัตรู รันคือผู้เชี่ยวชาญทั้งการโจมตีระยะใกล้และไกล เธอต่อสู้เพื่อปกป้องคนที่อ่อนแอและขจัดความชั่วร้ายให้หมดสิ้นไป

Black Desert เซิร์ฟเวอร์ไทยได้จัดกิจกรรมมากมายเพื่อเฉลิมฉลองการมาถึงของรัน ผู้เล่นสามารถแบ่งค่าประสบการณ์ให้กับตัวละครอีกหนึ่งตัวได้ในกิจกรรม “สืบทอดจิตวิญญาณของรัน” และสำหรับนักผจญภัยหน้าใหม่ เรามี Guest Card แจก พร้อมโอกาสในการรับสิทธิ์เชื่อมต่อเข้าเกมถาวร เมื่อเข้าเกมครบ 7 วัน และไปให้ถึงเลเวล 56 ภายใน 14 วัน และสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นการผจญภัย เราก็มียูนิคชั่นลดราคาแพ็คเกจทั้งหมด 40% ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์พิเศษ “โอลเบีย” เพื่อช่วยนักผจญภัยหน้าใหม่และนักผจญภัยที่กลับมาให้สามารถปรับตัวสู่โลกของ Black Desert โดยเซิร์ฟเวอร์นี้จะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเริ่มต้น ทั้งยังมีบัฟเพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้และทักษะ ซึ่งจะช่วยให้นักผจญภัยสามารถไปถึงเลเวล 58 ได้อย่างรวดเร็ว และมีความพร้อมก่อนเผชิญหน้ากับการผจญภัยที่แท้จริงกับผู้เล่นประสบการณ์สูงในเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ

ติดตามรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมและเนื้อหาอัพเดทได้ที่ <http://www.th.playblackdesert.com/>

เกี่ยวกับ Black Desert

Black Desert เป็นเกมแนวแอคชั่น MMORPG ในรูปแบบ Open World ที่มีภาพกราฟิกสวยงามและการต่อสู้ที่ง่ายต่อการควบคุม พร้อมระบบการปรับแต่งตัวละครที่สมจริงและละเอียดที่สุดในปัจจุบัน ผู้เล่นสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ และสร้างตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้อย่างสร้างสรรค์ไม่ซ้ำใคร เรื่องราวมากมายบนโลกเสมือนจริงที่ไร้รอยต่อของ Black Desert จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เล่นทุกคนอย่างแน่นอน

เกม Black Desert ประสบความสำเร็จมาแล้วกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ด้วย 12 ภาษา และมีผู้ลงทะเบียนเล่นเกม
แล้วกว่า 10 ล้านคน นอกจากนี้ยังมี Black Desert เวอร์ชันมือถือและคอนโซลที่มีกำหนดเปิดตัวในปีนี้อีกเช่นกัน

รูปภาพ - <http://photos.prnasia.com/prnh/20190409/2426871-1-b>